

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15921

หน้า: 17(บนซ้าย)

Col.Inch: 72.28

Ad Value: 90,350

PRValue (x3): 271,050

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เปิดโครงการมอบไออุ่นให้น้องบนตอยสูง ประจำปี 2567 ผลักดันกิจกรรม...



เปิดโครงการมอบไออุ่นให้น้องบนตอยสูง ประจำปี 2567 ผลักดันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการมอบไออุ่นให้น้องบนตอยสูง ประจำปี 2567 ณ ศาลาหนองเขียว ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมเปิดเผยว่า กรม

ส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี โดยในครั้งนี้ได้มามอบของใช้ต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขียว ซึ่งการร่วมกันจัดกิจกรรมมอบไออุ่นให้น้องบนตอยสูงครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายสหกรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน จังหวัดใด ก็สามารถร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ได้ นอกจากนี้ ยังมีพิธีเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเขียว มอบทุนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง และมอบแท่งน้ำ

2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง

“การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ในโรงเรียน กรมฯ ดำเนินการมากกว่า 30 ปี
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับ
เด็กนักเรียน สามารถปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบัน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอาคาร
สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขี้ยว
เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
ที่ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านร้านสหกรณ์ในอาคาร
แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบสหกรณ์
อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนสามารถทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
ในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ฝึก
ให้เด็กนักเรียนได้ขายสินค้า จัดบันทึกการทำ
บัญชี การบันทึกรายงานการประชุม ส่งเสริม
ให้เด็กนักเรียนได้ออมเงิน นำผลผลิตมา
จำหน่ายให้กับสหกรณ์ รวมถึงการเรียนรู้
ในบทบาทของการทำหน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และ
สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้จะสร้าง
คุณค่าให้กับพี่น้อง ประชาชน ในเรื่องของการ
ประกอบอาชีพ โดยกรมฯ มุ่งมั่นที่จะขยายผล
ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความ

**เข้มแข็งในการที่จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้
ดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจให้ติดกับประเทศต่อไป”**

นายวิศิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่าย
สหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่
ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งอยู่ห่างไกลขาดแคลนอุปกรณ์
การเรียน สิ่งของ เครื่องใช้ในการอุปโภค-
บริโภค จึงได้จัดโครงการมอบไออุ่นให้ห้องนอ
บนดอยสูง ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแบ่งปันความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต วัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษา
ที่จำเป็นให้กับเด็กนักเรียน และโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริม
สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในประเทศ รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของ
ต่างๆ อีกทั้งยังมอบกระปุกออมสินและเงินขวัญถุง
ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมการออมให้กับ
เด็กนักเรียนอีกด้วย